

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
giai đoạn 2012 - 2020**

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

Căn cứ Chương trình số 148-CTr/TU ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đồng thời, nắm vững các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị và Chương trình số 148-CTr/TU ngày 18 tháng 3 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn xã hội, để mọi người dân, người lao động, người sử dụng lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

2. Yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng

11 của Bộ Chính trị và Chương trình số 148-CTr/TU ngày 18 tháng 3 của Tỉnh ủy đến từng đơn vị; đưa tiêu chí dân số, lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 của Bộ Chính trị và Chương trình số 148-CTr/TU ngày 18 tháng 3 của Tỉnh ủy đến từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động trong các thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn nhằm thực hiện nghiêm chỉnh sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

II. NỘI DUNG:

1. Tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội:

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Phần đầu đến năm 2020, trên 50% lao động thuộc các thành phần kinh tế tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia các loại hình bảo hiểm theo nguyên tắc có đóng, có hưởng; khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời, xử lý những đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung phù hợp với trình độ dân trí từng đối tượng, từng vùng, nhất là người dân sống ở các khu vực nông thôn.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đơn vị khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn cần phải tính toán, xác định chỉ tiêu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; bố trí ngân sách để đảm bảo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân tại địa phương.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cấp, các ngành:

Đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các sở, ban, ngành liên quan cần xây dựng quy chế phối hợp liên ngành nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội các cấp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là trốn đóng bảo hiểm, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các hành vi tiêu cực khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Công tác tổ chức thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 của Bộ Chính trị, Chương trình số 148-CTr/TU ngày 18 tháng 3 của Tỉnh ủy cần phối hợp, lồng ghép với việc tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị liên quan khác.

III. KINH PHÍ:

1. Nguồn ngân sách Nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện/thị xã/thành phố).
2. Nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các đối tượng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp theo dõi, quản lý, như: người có công với cách mạng, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em dưới 06 tuổi... đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp và sai sót đối tượng; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện kịp thời việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm đến tận tay các đối tượng.

Chịu trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và người sử dụng lao động.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp; định kỳ 06 tháng, một năm, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp cùng các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về Luật Bảo hiểm xã hội và Luật

Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh và bằng nhiều hình thức thích hợp khác.

Chi đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả đúng, đủ và kịp thời các chế độ cho đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và việc thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sử dụng lao động.

Hàng quý, thống kê danh sách các doanh nghiệp và số nợ bảo hiểm xã hội chuyển cho Phòng Thanh tra (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kiểm tra và phạt theo quy định pháp luật; những doanh nghiệp cố tình không khắc phục, cơ quan bảo hiểm xã hội làm hồ sơ khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Định kỳ hàng quý, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế báo cáo kịp thời việc thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp, các đối tượng và các trường học cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; tham mưu kịp thời để UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện để phù hợp với thực tiễn phát sinh trên địa bàn.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh có kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Y tế:

Chi đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo đúng trình tự và thủ tục về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đồng thời, có các biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra; đồng thời, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng chi định cận lâm sàng và kê đơn thuốc không phù hợp, gây lãng phí.

Thường xuyên theo dõi và cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm hạn chế tình trạng vượt quỹ, vượt trần, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng mục đích của Đảng và Nhà nước: “vì người bệnh, không vì lợi nhuận”

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hàng quý, cung cấp thông tin kịp thời cho Bảo hiểm xã hội tỉnh về danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh để Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi, cập nhật danh sách doanh nghiệp đưa vào diện triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế theo quy định.

6. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế đảm bảo nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên đăng ký tham gia và thu tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nộp cho Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; yêu cầu các trường sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh phí quỹ khám chữa bệnh 12% được trích để lại cho y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Phối hợp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên ngay sau khi các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã hoàn tất việc đóng phí bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo các đơn vị liên quan ưu tiên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các phương tiện truyền thông đại chúng với thời gian và thời lượng thích hợp; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị đưa tin sai lệch, làm ảnh hưởng không tốt đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

9. Công an tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ; chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có biện pháp phối hợp xử lý hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

10. Thanh tra Nhà nước:

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

11. Cục Thuế tỉnh:

Phối hợp, hỗ trợ tích cực cho Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc xác minh thông tin người nộp thuế nhằm phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

12. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh:

Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đốc việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

Thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật lao động, kiên quyết xử phạt những doanh nghiệp nợ hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Tập trung chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những doanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế đến người dân được hiểu về quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang:

Tăng cường đưa tin, bài, ảnh nhằm thông tin, tuyên truyền đến người dân về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về các đơn vị thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, phê phán các doanh nghiệp, người lao động không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Đài Truyền thanh các cấp tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế thành nội dung thường xuyên của chương trình phát thanh; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục cố định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên truyền hình.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các thành viên, đoàn viên, hội viên nhằm tích cực hưởng ứng và tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện.

14. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Nghiêm túc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế; có trách nhiệm báo cáo và thực hiện đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán kịp thời, đúng và đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng thụ hưởng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả, mục đích, yêu cầu đề ra; định kỳ 06 tháng, một năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 của Bộ Chính trị,

Chương trình số 148-CTr/TU ngày 18 tháng 3 của Tỉnh ủy về Bảo hiểm xã hội tỉnh đề tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Tỉnh ủy.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./

Nơi nhận: *PK*

- BHXH Việt Nam;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT, VX. HNg

Trang 01 của 01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thành Lập